

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม
และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

- “เลื่อนอ่านอุทธรณ์คดีมีอบทอ์กาซ” จากหนังสือพิมพ์มติชน
- “ป.ป.ช. ชวนส่งความเห็น ก.ม.๑” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Source :

เทคโนโลยีส์ (ข่าว)

Date : -2 ส.ย. 2560


Page :

3

No :

ป.ป.ช.ชวนรณรงค์ความเห็นแก่ตัว

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ที่มีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่างการพิจารณาถ้อยแถลง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นและส่งความคิดเห็นไปยังสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนพญาไท ด.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือเสนอความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.nacc.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย.

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 2 มิ.ย. 2560	Page : 11	No: 60191300

เลื่อนอ่าน‘อุทธรณ์’คดีมีอบท่อก๊าซ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ศาลจังหวัดสงขลา ศาลนัดฟังคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ กรณีนายบรรจง นะแส พร้อมพวกรวม 25 คน เครือข่ายคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย เป็นโจทก์ฟ้อง พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ อดีต ผบ.ตร.เป็นจำเลยที่ 1 กับพวกประกอบด้วย พล.ต.ต.สันฐาน ชยเนนท์, พล.ต.อ.สุชัย สืบสุข, ร.ต.อ.เล็ก มียั้ง, ร.ต.ท.บัณฑิต บุญเครือ, ร.ต.ท.อิทธิชัย สมบูรณ์ เป็นจำเลย ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย กรณีสลายการชุมนุมมีอบคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ที่ถนนจุดอนุสรณ์ ทางเข้าโรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำเลยทั้งหมด

ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ออกไปก่อน โดยยังไม่มีการกำหนด ทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ทยอยเดินทางกลับ โดยนายวิชา มนุรัชฎา ทนายความ กล่าวว่า ศาลได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากมีเอกสารในคดีนี้จำนวนมาก และยังเรียบเรียงไม่แล้วเสร็จ จึงได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปก่อน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะส่งหมายศาลไปยังคู่ความทั้งสองฝ่าย มารับฟังการพิจารณาคดีอีกครั้ง